
                                                                                                                                                                                                                                                                                             

      
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ  
 
 

   วันพฤหั สบดีที่  ๑ ๖  กรกฎ าคม  ๒๕ ๖๓  เวลา ๐๙ .๓ ๐  นาฬิ กา ณ  ห้ องป ระชุ ม 
สภาผู้แทนราษฎร ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม
สภาผู้แทนราษฎรชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ โดยมี นายสุชาติ   
ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
 คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานการประชุม  
    ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  
ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

(๑) กระทู้ถาม     (ไม่มี) 
(๒) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม   (ไม่มี)    
(๓) รับรองรายงานการประชุม      (ไม่มี)  
(๔) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)    
 

  ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป ประธาน ได้ขอปรึ กษาที่ประชุม ขอน าระเบียบวาระที่  
๗.๒ – ๗.๔ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมไม่ขัดข้อง ดังนี้ 

(๗) เรื่องอ่ืน ๆ  
           ๗.๒ ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค  แทนต าแหน่ง 

ที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง เพราะลาออก (นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์) 
     สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่าง คือ นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์ 
     ทีป่ระชุมให้การรับรอง 

            ๗.๓ ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง เพราะลาออก (นายพิธา  ลิ้มเจริญรัตน์) 

     สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่าง คือ นายสมชาย  ฝั่งชลจิตร 
     ทีป่ระชุมให้การรับรอง 

               ๗.๔ ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตาม ตรวจสอบ การใช้เงินตามพระราชก าหนด  
๓ ฉบับ เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ ได้รับผลกระทบจากการระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แทนต าแหน่งที่ ว่างลง ๑ ต าแหน่ง เพราะลาออก (นายณัฐวุฒิ   
ประเสริฐสุวรรณ) 

     สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่าง คือ นายสรชัด  สุจิตต์ 
     ทีป่ระชุมให้การรับรอง 
  

   จากนั้น นายชลน่าน  ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน พรรคเพ่ือไทย  ได้เสนอ 
ต่อที่ประชุม ขอเสนอญัตติด่วนด้วยวาจา ตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ ๕๐ และข้อ ๕๔ (๑) โดยเป็นกรณี 
ที่เกี่ยวกับประโยชน์ส าคัญของแผ่นดิน หรือมีความจ าเป็นรีบด่วนในอันที่จะรักษาความสงบเรียบร้อย  
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือความมั่นคงของประเทศ คือ ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา 
หามาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส  
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โคโรนา ๒๐๑๙ ในกรณีที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) 
ได้ ให้สิทธิ พิ เศษกับชาวต่างชาติ เข้ามาในราชอาณาจักรไทยท าให้ เกิดปัญหาในพ้ืนที่ จังหวัดระยอง 
และกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ได้มีญัตติด่วนที่เสนอเข้ามาอีก ๒ ฉบับ คือ ญัตติด่วนที่เสนอโดยนายสมพงษ์  
โสภณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง พรรคพลังประชารัฐ และนายบัญญัติ เจตนจันทร์ สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง พรรคประชาธิปัตย์  โดยประธานฯ เห็นว่าเป็นเรื่องในท านองเดียวกัน  
จึงขออนุญาตที่ประชุมน าญัตติทั้งสองเรื่องดังกล่าวมาพิจารณาไปในคราวเดียวกัน ซึ่งที่ประชุมอนุญาต 
   ต่อมาผู้ เสนอญัตติ ได้น าเสนอญัตติ  โดยกล่าวว่า เมื่ อวันที่  ๘  กรกฎาคม ที่ ผ่ านมา  
สื่อทุกประเภทโดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ ได้วิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากในเรื่องที่ผู้บัญชาการทหารบก
สหรัฐอเมริกาจะเดินทางมาเยือนประเทศไทยในวันที่ ๙ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยผู้บัญชาการทหารบก 
ของไทยกล่าวว่า การที่ ผู้บัญชาการทหารบกสหรัฐอเมริกาเดินทางเข้าประเทศไทยนั้นได้รับอนุญาต 
ตามข้อก าหนดของ ศบค. เรื่อง อนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษ และได้รับการยกเว้น 
ตามค าสั่งข้อ ๗ ซึ่งการเดินทางเข้ามานั้นได้ปฏิบัติตามมาตรการทางการแพทย์และการสาธารณสุข 
อย่างเคร่งครัด แต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พ่ีน้องประชาชนต้องตื่นตระหนกอีกครั้งเนื่องจากมีรายงานว่า 
มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -๑๙ ซึ่งเป็นทหารอียิปต์ที่ เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่วันที่  ๘ – ๑๐  
กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่สนามบินอู่ตะเภา และพ านักที่จังหวัดระยอง ซึ่งได้มีการตรวจหาเชื้ออีกครั้งและแจ้งว่า 
ติดเชื้อในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองว่าจะมีการระบาดในประเทศไทยอีกหรือไม่ 
โดยทางจังหวัดระยองนั้นมีการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคมาด้วยดีและปลอดเชื้อมากว่า ๑๐๐ วัน  
แต่ขณะนี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้มีการสั่งปิดโรงเรียนในจังหวัดระยอง ๒๗๔ แห่ง ปิดห้างสรรพสินค้าที่มี
ประวัติว่าทหารอียิปต์เข้าไปอีกอย่างน้อย ๒ แห่ง และปิดอาคารสถานที่ต่าง ๆ ส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจที่
ก าลังขับเคลื่อนเนื่องจากมาตรการผ่อนคลายระยะที่ ๕ ในจังหวัดระยอง ทั้งการถูกยกเลิกที่พักร้อยละ ๙๐  
และการเตรียมลงทุนต่าง ๆ ต้องหยุดชะงัก อีกทั้งยังมีกรณีการเดินทางเข้าประเทศไทยของครอบครัวอุปทูต
ประเทศซูดาน เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ซ่ึงบุตรสาวของอุปทูตได้รับการตรวจหาเชื้อที่สนามบิน 
สุวรรณภูมิปรากฏว่าพบการติดเชื้อ ท าให้ผู้โดยสารที่เดินทางมากับเครื่องบินล านั้นซึ่งเป็นบุคคลอ่ืนต้องเข้าสู่
การตรวจและการกักกันอีก ๑๒ คน จากผู้โดยสาร ๒๐๐ คน ส่วนบุตรสาวนั้นตามสิทธิพิเศษทางการทูต 
เมื่อตรวจแล้วอนุญาตให้กลับไปกักกันตนเองในสถานที่ที่เป็นบ้านพักของทูตแต่ทางครอบครัวอุปทูตได้ไปพัก 
ที่โรงแรมซึ่งไม่ได้เป็นสถานที่กักกันของรัฐ ทั้งนี้ ต้นเหตุของเรื่องนี้เกิดจากข้อก าหนดฉบับที่ ๑๒ ของ ศบค.  
ที่ก าหนดให้อนุญาตผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ๑๑ ประเภท รวมถึงค าสั่ง ศบค.ที่ ๗/๒๕๖๓ 
เกี่ยวกับสิทธิพิเศษทางการทูต ได้รับข้อยกเว้นให้เดินทางเข้ามาในไทยได้ ซึ่งมีความเห็นด้วยแต่ต้องมีมาตรการ
ที่ชัดเจนในการเฝ้าระวังควบคุมโรค โดยหากเป็นบุคคลพิเศษก็ต้องมีมาตรการที่พิเศษด้วย และต้องเท่ากับ
มาตรการที่ใช้กับประชาชนทั่วไป  
  สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นได้สร้างความตระหนกและความกังวลใจให้กับประชาชนทั่วประเทศ จ าเป็นอย่างยิ่งที่สภาผู้แทนราษฎร
ควรถอดบทเรียนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากมาตรการที่ไม่ครบถ้วนของ ศบค. หรือเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่
บังคับใช้ข้อก าหนดของ ศบค. หละหลวม ก่อนจะส่งให้รัฐบาลด าเนินการต่อไป และต้องมีการทบทวนเพ่ือแก้ไข
ข้อก าหนดต่าง ๆ พร้อมทั้งก าชับให้เจ้าหน้าที่ด าเนินกิจกรรมอย่างมีมาตรฐานตามข้อก าหนด และเสนอให้ 
ศบค. ค านึงถึงผลกระทบทางด้านสังคมจิตวิทยาที่เกิดขึ้นจากความไม่เชื่อมั่นในระบบ โดยเพ่ิมองค์ประกอบ 
ของคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญด้านสังคมจิตวิทยา ซึ่งเป็นผลกระทบทางอ้อมแต่ในเวลานี้กลายเป็นเรื่อง
ที่ใหญ่กว่าผลกระทบโดยตรงแล้ว นอกจากนี้ ไม่ควรสร้างความตระหนกให้กับประชาชน แต่ควรสร้าง  
ความตระหนักต่อการป้องกันตนเองของประชาชนตามที่ ศบค. แจ้งกับประชาชน อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เกิดข้ึน 
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ท าให้เกิดการตั้งค าถามว่า ศบค. เป็นฝ่ายที่การ์ดตกเองหรือไม่ เนื่องจากการควบคุมโรคมีกิจกรรมที่ต้อง
ประสานความร่วมมือกับหลายหน่วยงาน แต่กลับไม่มีการซักซ้อมแผนดังกล่าว ท าให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน
น ามาซึ่งการด าเนินการที่หละหลวม ไม่ครอบคลุมต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอให้มีการแก้ไขมาตรการเกี่ยวกับ
เอกสิทธิ์ที่เป็นภัยต่อสุขภาพของประชาชนทั้งประเทศด้วย อีกทั้งยังเห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ 
ที่ไม่ควรเกิดขึ้น ซึ่งท าให้เสียเวลาที่ประชาชนไทยร่วมกันต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  เสียโอกาส
ความก้าวหน้าในการเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศต่อไป และเสียงบประมาณในการแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในจังหวัดระยอง พร้อมทั้งเห็นว่าหน่วยงานของภาครัฐไม่สามารถให้ข้อเท็จจริงกับประชาชนได้ และหากมี 
การออกมาตรการปิดประเทศจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -๑๙ อีกครั้ง ภาคอุตสาหกรรม 
และเศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบอย่างหนัก ซ่ึงผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคือแรงงาน ซึ่งจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ได้
รับการเยียวยาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการต่าง ๆ ก็ยังไม่ได้รับการเยียวยา
อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเด็กและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษา 
และภาครัฐเป็นการสร้างภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง อาทิ การพกหน้ากากอนามัยไปโรงเรียนคนละ ๓ ชิ้น
ต่อวัน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน รวมทั้งมาตรการการเหลื่อมเวลาเรียน การเลิกเรียน
ก่อนเวลาปกติ  อาจน ามาซึ่ งความเสี่ ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ การใช้ความรุนแรงต่อเด็ก  
จึงต้องมีการทบทวนว่ามาตรการดังกล่าวมีส่วนส าคัญในการผลักดันเด็กเข้าสู่อันตรายหรือไม่ ส าหรับประชากร 
กลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และเด็กแรกเกิด ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ได้ให้ค ามั่นสัญญา และยังมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่ได้รับสัญชาติจึงไม่ได้รับการเยียวยา
จากภาครัฐแต่อย่างใด และพนักงานบริการ (Sex Workers) ซึ่งตกงานทั้งหมด และไม่ได้รับการเยียวยา
เนื่องจากเป็นงานที่อยู่นอกระบบ ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม ทั้งนี้ เห็นว่ารัฐบาลไม่ควรมีข้อยกเว้นให้กับ
บุคคลที่จะเดินทางเข้าประเทศ และหากมีข้อยกเว้นก็จะต้องมีตรวจคัดกรองจากประเทศต้นทางเพ่ือให้แน่ใจว่า
ไม่เป็นผู้ติดเชื้อ รวมทั้งขอให้รัฐบาลเยียวยาพ่ีน้องประชาชนจังหวัดระยองที่จะต้องหยุดงาน นักเรียนต้อง 
หยุดเรียน และธุรกิจต่าง ๆ ต้องหยุดชะงัก และยังมีประชาชนบางกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาจึงขอให้รัฐบาล
ช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง และขอให้เหตุการณ์ท านองนี้ไม่เกิดขึ้นอีก  
   นายสาธิต  ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ชี้แจงว่า ขอขอบคุณ 
สมาชิกฯ ทุกท่านที่ใช้กลไกของสภาผู้แทนราษฎร เสนอญัตติด่วนดังกล่าวขึ้นมาพิจารณา โดยเหตุการณ์ 
ที่เกิดขึ้นนั้นนอกจากผลกระทบในพ้ืนที่เกิดเหตุแล้ว ยังส่งผลกระทบในวงกว้างต่อความรู้สึกของประชาชน 
ทั้งประเทศ ทั้งนี้ จะรับข้อเสนอที่เป็นประเด็นที่เกิดประโยชน์ต่อการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน 
ไปพิจารณาด าเนินการ เพ่ือให้สามารถก้าวข้ามสิ่งที่เกิดขึ้นและปัญหาที่พบในแง่ของการสอบสวนข้อเท็จจริง  
ที่เกิดข้อบกพร่องต่อไป อย่างไรก็ดี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ เดินทางลงพ้ืนที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดระยองเมื่อวานนี้ และได้สอบถามข้อเท็จจริง ตรวจสอบ พร้อมทั้งด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่ เกิดขึ้น
ภายใต้แนวคิดว่า แม้ว่าจะไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -๑๙ ในประเทศไทยต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕๐ วัน  
แต่สถานการณ์โควิด-๑๙ ทั่วโลกยังมีการติดเชื้อเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือ 
หากเกิดสถานการณ์เช่นเดียวกับจังหวัดระยองในพ้ืนที่ อ่ืน ๆ โดยต้องมีระบบควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อ  
จ ากัดพ้ืนที่ผู้มีความเสี่ยงสูง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อในวงกว้างให้ได้ประสิทธิภาพจนกว่าจะมี 
การผลิตวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ได้ส าเร็จ ซึ่งปัจจุบันมาตรการต่าง ๆ ของประเทศไทยนั้นถือว่า 
เดินมาถูกทางแล้ว เหลือเพียงมาตรการจัดการโควิด-๑๙ ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจ และขอให้เชื่อมั่นว่ากระทรวง
สาธารณสุขไม่ได้ปิดบังข้อมูลแต่อย่างใด 
   จากนั้น สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ  
ในหลาย ๆ ประเทศนั้นประชาชนสามารถหาซื้อเครื่องมือในการตรวจเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ได้ แต่ประเทศไทย 
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ยังไม่ได้รับอนุญาต โดยผู้ที่ต้องการตรวจจะต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลและมีค่าใช้จ่ายประมาณ ๖,๕๐๐ บาท 
ดังนั้น จึงขอให้รัฐบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถทดสอบได้ด้วยตนเองซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่ ไม่มาก 
และประชาชนสามารถจ่ายได้ อีกทั้งการตรวจคัดกรองผู้ที่ เดินทางเข้าประเทศโดยใช้เพียงเครื่องตรวจ 
วัดอุณหภูมินั้นยังไม่เพียงพอ จึงควรมีวิธีการและระบบการคัดกรองที่เข้มข้นมากกว่านี้  และเสนอให้รัฐบาล 
ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในมาตรการต่าง ๆ ให้มากขึ้นกว่าเดิม ตลอดจนปรับปรุง
แก้ไขกฎระเบียบที่บกพร่องเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก ซึ่งเหตุการณ์นี้จะเป็นบทเรียนที่ท าให้ 
ประเทศไทยมีความระมัดระวังไม่ให้ เกิดขึ้นอีก ทั้งนี้  หลังจากที่สมาชิกฯ ได้อภิปรายและผู้ เสนอญัตติ 
ได้สรุปญัตติ โดยจะได้น าความเห็นต่าง ๆ ของสมาชิกฯ ส่งไปยังรัฐบาลเพ่ือพิจารณาด าเนินการแก้ไขต่อไป 
จากนั้น ประธานฯ ไดส้ั่งปิดประชุม 
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